



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๕๗๖๘

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อรับทราบทัศนคติรวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
เรื่อง การปรับพื้นที่สถานการณ์โควิด 19 ที่วราขานาจักร
และการผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรคในประเทศ

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) หรือ ศบค. กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค.เห็นชอบปรับพื้นที่สถานการณ์ที่วราขานาจักรเป็นพื้นที่เฝ้าระวังหรือพื้นที่สีเขียวทั้ง ๗๗ จังหวัด และยกเลิกกำหนดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า) ทั้งประเทศ รวมถึงเห็นชอบข้อเสนอผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรคในประเทศ ได้แก่ ควรใส่หน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่แออัด สถานที่ปิดหรืออยู่ใกล้ชิดกับคนจำนวนมาก การบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่เฝ้าระวังให้เปิดบริการได้ตามปกติ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบการประเภทสถานบันเทิงเปิดให้บริการและให้ผู้รับบริการดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. โดยเปิดให้บริการตามกฎหมายเดิมกำหนด ผ่อนคลายให้เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวได้ตามปกติ ยกเลิกการคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิในอาคารสถานที่ แต่อาจให้คัดกรองอุณหภูมิในสถานที่เสี่ยง หรือพื้นที่ระบาด ให้เว้นระยะห่างตามความเหมาะสม สำหรับการรวมกลุ่มให้ตรวจคัดกรอง ATK ส่วนผู้ป่วยสงสัยมีอาการทางเดินหายใจ หากมีการรวมกลุ่มมากกว่า ๒,๐๐๐ คน ให้แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค.๖๕

- ที่ประชุมได้หารือข้อเสนอให้เปิดสถานบันเทิงและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงเวลา ๐๒.๐๐ น. เนื่องจากต้องศึกษาข้อกฎหมายที่มีความเชื่อมโยงกัน ๓ ฉบับ คือ พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ กฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐-๑๔.๐๐ น. และอีกช่วงคือ เวลา ๑๗.๐๐-๒๔.๐๐ น. โดยมอบหมายฝ่ายกฎหมายและให้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศปก.ศบค.) หาข้อสรุปนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดย ผอ.ศบค.ขอให้ดำเนินการเร็วที่สุดและต้องการให้เริ่มวันที่ ๑ ก.ค.๖๕ แต่เลขาธิการ สมช.ขอเวลาให้ฝ่ายต่าง ๆ ทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้กฎหมาย รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขเป็นไปอย่างถูกต้องและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

- มาตรการผ่อนคลายทางสังคม ชุมชน และองค์กรเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย ผอ.ศบค.เน้นย้ำขอให้เป็นไปโดยความสมัครใจ เนื่องจากยังมีประโยชน์ในการป้องกันการแพร่และรับเชื้อ จึงควรพกหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านและสามารถนำมาสวมเมื่อมีความเสี่ยง สำหรับประชาชนกลุ่มเฉพาะคือ กลุ่ม ๖๐๘ ที่ไม่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบตามเกณฑ์ ควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับคนอื่น ขณะที่ผู้ติดเชื้อ หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น ส่วนประชาชนทั่วไปให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น เมื่อรวมกลุ่มคนจำนวนมาก มีความแออัด หรือระบายอากาศไม่ดี เช่น คนส่งสาธารณะ ตลาด สนามกีฬา หรือสถานที่แสดงดนตรีที่มีผู้ชม สามารถถอดหน้ากากอนามัยได้กรณีอยู่คนเดียว หากอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในที่เดียวกันต้องเว้นระยะห่างได้ หากมีกิจกรรมจำเป็นต้องถอดหน้ากากอนามัย รับประทานอาหาร ออกกำลังกาย หรือรับบริการบริเวณใบหน้าในสถานเสริมความงาม หรือศิลปะการแสดง หลังเสร็จภารกิจแล้วควรสวมหน้ากากอนามัยทันที

๑.๒ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงกลาโหม มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ประกอบด้วย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) การกีฬาแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้ประเมินสถานการณ์ภายหลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด 19 ต่อเนื่องและเตรียมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยว อาทิ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

การกีฬา...

การกีฬา หรือด้านวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดแรงส่งต่อเนื่องไปถึงฤดูการท่องเที่ยวช่วงปลายปี ๒๕๖๕ และต่อเนื่องถึงต้นปี ๒๕๖๖ เพื่อรักษานักท่องเที่ยวไทยให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศและดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งระยะไกลและจากประเทศเพื่อนบ้าน เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รายได้จากการท่องเที่ยวลงสู่ฐานราก รวมทั้งเกิดการจ้างงานในภาคการท่องเที่ยว

- กก.ประเมินหลังจากผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคจากการเดินทางเข้าราชอาณาจักร โดยตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค.๖๕ จะยกเลิกการลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงยกเลิกข้อกำหนดที่ต้องมีประกันภัยโควิด 19 จะสนับสนุนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้น เป็นไม่ต่ำกว่า ๗.๕ ล้านคน และอาจถึง ๑๐ ล้านคนในปี ๒๕๖๕ จากขณะนี้ ๒๐,๐๐๐-๒๕,๐๐๐ คน/วัน เพิ่มเป็น ๒๕,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ คน/วัน และเพิ่มเป็น ๕๐,๐๐๐ คน/วัน ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High season) ตั้งแต่เดือน ต.ค.๖๕ เป็นต้นไป

๑.๓ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ของไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน จังหวัดส่วนใหญ่เข้าสู่ระยะขาลง และแม้จะผ่อนคลายมาตรการทั้งการเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์การระบาดเป็นกลุ่มก้อนในคลัสเตอร์นี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting ดังนั้น สธ.จึงได้ปรับคำแนะนำการเตือนภัยโควิด 19 จากระดับ ๓ เป็นระดับ ๒ ทั่วประเทศ มีคำแนะนำการปฏิบัติตัวโดยเน้นกลุ่มเสี่ยง ๖๐๘ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์ รวมถึงผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ไม่ครบตามเกณฑ์คือ เข็มกระตุ้น 1 เข็มเข้าสถานบันเทิง หลีกเลี่ยงการเข้าสถานที่ระบบปิด หรือแออัด หลีกเลี่ยงการรวมกิจกรรมที่มีคนรวมกลุ่มจำนวนมาก หลีกเลี่ยงโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภท และเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศ

๑.๔ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย สธ. กล่าวว่า จากข้อมูลการสำรวจอนามัยโพลของกรมอนามัย สธ. เกี่ยวกับมาตรการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในสถานที่สาธารณะและสถานประกอบการ พบประชาชนร้อยละ ๙๓.๓ เห็นว่า ยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยต่อไป มีเพียงร้อยละ ๖.๗ ที่เห็นว่า ให้เลิกทำ ดังนั้น เมื่อต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง จึงต้องสวมให้ถูกวิธีและให้กระชับกับใบหน้า

๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม เน้นย้ำแม่ ศบค. ได้ผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มีการประกอบกิจการ/กิจกรรมมากขึ้น ทั้งการปรับเป็นพื้นที่สีเขียวทั้งหมดทั่วประเทศ ผ่อนคลายมาตรการสังคม ชุมชน และองค์กร เพื่อร่วมเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ระยะ Post-pandemic ต่อไป แต่ยังคงขอความร่วมมือประชาชนให้ยึดปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข มาตรการ ๒U อย่างเข้มแข็ง ได้แก่ การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) ซึ่งเป็นการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลาของทุกคน และเร่งรัดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Universal Vaccination) โดยเฉพาะในกลุ่ม ๖๐๘ เพื่อลดอาการรุนแรงและเสียชีวิต

- แม้ขณะนี้ได้ผ่อนคลายมาตรการทั้งการเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์การระบาดเป็นกลุ่มคลัสเตอร์จากแหล่งสถานบันเทิงต่าง ๆ ซึ่งนายกรัฐมนตรีกำชับเจ้าหน้าที่ในแต่ละท้องที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ กวดขันให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด พร้อมแนะนำประชาชนทั่วไปควรรักษาสุขอนามัย สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือให้สะอาดและถูกวิธี และหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัด ซึ่งไม่เพียงช่วยป้องกันการรับโควิด 19 แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ด้วย

๒.๒ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย สธ. กล่าวว่า แม่ ศบค.มีมติเห็นชอบให้ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์โควิด 19 เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) ทุกจังหวัด และยังเห็นชอบผ่อนคลายให้ถอดหน้ากากอนามัยได้

นอกอาคาร...

นอกอาคาร หรือที่โล่งแจ้ง โดยเน้นความสมัครใจของแต่ละบุคคล ซึ่งเริ่มดำเนินการได้หลังประกาศราชกิจจานุเบกษา แต่สำหรับกลุ่ม ๖๐๘ ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น รวมทั้งผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้สวมหน้ากากตลอดเวลา เมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น

- สำหรับประชาชนทั่วไป หากเป็นสถานที่ภายนอกอาคาร ที่โล่งแจ้งถอดหน้ากากอนามัยได้ แต่ให้สวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น โดยไม่สามารถเว้นระยะห่าง มีความแออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หรือมีการระบายอากาศไม่ดี เช่น ตลาด สนามกีฬา หรือสถานที่แสดงดนตรีที่มีผู้ชม ส่วนเมื่ออยู่ภายในอาคารให้สวมหน้ากากอนามัย จะถอดได้ในกรณีที่อยู่คนเดียวและกรณีมีกิจกรรมที่จำเป็นต้องถอดหน้ากากอนามัย เช่น รับประทานอาหาร ออกกำลังกาย รับประทานอาหารบริเวณโต๊ะ และศิลปะการแสดง โดยให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมควรสวมหน้ากากอนามัยทันที

- ส่วนสถานที่ประกอบกิจการ หรือกิจกรรมกำหนดเงื่อนไข ดังนี้ (๑) ผู้ให้บริการ ขอให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะให้บริการ โดยได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบตามเกณฑ์และเข็มกระตุ้น ให้ตรวจ ATK เมื่อมีอาการ หรือมีความเสี่ยงสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ینگตามปฏิบัติงาน ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงไปทำงานได้ แต่ให้แยกพื้นที่กับผู้อื่น (๒) สถานที่ ให้ปฏิบัติตามหลักของสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีอุปกรณ์และสถานที่ล้างมืออย่างเพียงพอ มีการทำความสะอาดและจัดการของเสีย เช่น สุขาและสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตามมาตรฐานพื้นที่สัมผัส/อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน ให้ทำความสะอาดอย่างน้อยทุก ๒ ชั่วโมง จัดให้มีการระบายอากาศ และกำหนดความจุคนในอาคารให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๓.๑ แม้ขณะนี้โควิด 19 ดูเหมือนจะเป็นโรคที่ไม่เป็นอันตรายอีกต่อไป แต่ต้องไม่ลืมว่าโรคนี้อาจยังอยู่คู่กับโลกไปอีกยาวนาน รวมถึงประเทศไทยด้วย และการที่โรคโควิด 19 จะได้รับการประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่นตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค.๖๕ ก็ได้หมายความว่า จะมีผู้ป่วยรายใหม่น้อยลงกว่านี้มาก นักและผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ก็ยังจะมีอยู่บ้าง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนต้องป้องกันตนเองจากการติดเชื้อและการเจ็บป่วย ซึ่งการที่จะทำอย่างนั้นได้ นอกจากต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมาก การฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ครบตามเกณฑ์และได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น จึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

๓.๒ การที่ประเทศไทยเดินมาถึงเป้าหมายการประกาศให้โควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่นตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ ต้องขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาล ผู้ว่าราชการจังหวัด บุคลากรทางการแพทย์ อสม. ฯลฯ และสำคัญที่สุด คือ ประชาชนคนไทยที่พร้อมใจกันตั้งการ์ดสูง ทำให้สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาเรื่องอื่น ๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ซึ่งหลังจากนี้รัฐบาลจำเป็นต้องเร่งหามาตรการเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้ประชาชนผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้น โดยยึดหลักประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด ใช้งบประมาณน้อยที่สุด และต้องแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

๔. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน www.th-th.facebook.com/ศูนย์ข้อมูลCOVID_19 ตั้งข้อสังเกตแม้ขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 และผู้เสียชีวิตรายวันลดลงมาก แต่สถานการณ์ยังไม่น่าวางใจและไม่ควรประมาท โดยเห็นว่าสิ่งสำคัญคือ การสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด 19 รวมทั้งโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ

๕. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๕.๑ สำนักงานอนามัย สำนักเทคนิค และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือในการ

ตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะสถานประกอบการที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึงเวลา ๒๔.๐๐ น.และเปิดให้บริการตามที่กฎหมายเดิมกำหนด ระหว่างรอประกาศ ศบค. มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ ก.ค.๖๕ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมส่งเสริมสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในสถานที่ต่าง ๆ โดยความสมัครใจ ทั้งในกลุ่มประชาชนทั่วไปกรณีเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะที่ไม่สามารถเว้นระยะห่าง มีความแออัด หรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หรือมีการระบายอากาศไม่ดี โดยเฉพาะกลุ่ม ๖๐๘ ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบตามเกณฑ์ และกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด 19 หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตามแนวทางและข้อแนะนำของ ศบค. เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและรับเชื้อโควิด 19 ตลอดจนป้องกันการติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ

๕.๒ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว สำนักเทศกิจ สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ของ กทม.รองรับการเปิดประเทศรองรับนักท่องเที่ยว ตามนโยบายของรัฐบาล การจัดปฏิทินกิจกรรมเทศกาลประจำปีของ กทม. การจัดเตรียมความพร้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพฯ รวมทั้งการประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ หลังรัฐบาลผ่อนคลามาตรการควบคุมโควิด 19 ตลอดจนการประสานความร่วมมือในการตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการ กิจกรรม/กิจกรรม สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและน่าท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๖. ที่มาของข้อมูล

๖.๑ หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐°, บางกอกโพสต์

๖.๒ สื่อออนไลน์ : www.dailynews.co.th, www.khaosod.co.th, www.thairath.co.th, www.bangkokbiznews.com, www.tna.mcot.com, www.thainews.prd.go.th, www.komchadluek.net, www.posttoday.com, www.matichon.co.th, www.naewna.com, www.siamrath.co.th, www.mgrronline.com, www.kapook.com, www.innnews.co.th, www.news.ch๗.com, www.news.thaipbs.or.th, www.nationtv.tv, www.newtv.co.th, www.pptvhd๓๖.com, www.tnnthailand.com, www.youtube.com, www.today.line.me